

Đại học Duy Tân Chính thức Trở thành Thành viên Mạng lưới các Cơ sở Đào tạo Luật tại Việt Nam

Ngày 11/6/2024, Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam đã tổ chức **Lễ Công bố và Trao quyết định** công nhận Trường Đại học Duy Tân là thành viên chính thức của Mạng lưới. Buổi lễ có sự tham dự của PGS.TS. Đoàn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Trưởng Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam cùng các thành viên trong Ban Điều hành Mạng lưới; Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân cùng lãnh đạo các Phòng, Ban, Trường đào tạo và cán bộ, giảng viên của Khoa Luật của Trường Đại học Duy Tân.



PGS.TS. Đoàn Đức Lương phát biểu tại buổi lễ...

Được thành lập vào tháng 9 năm 2019, **Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam** đã trở thành một tổ chức với rất nhiều hoạt động kết nối, trao đổi, hỗ trợ nhau trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu pháp luật hướng đến cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng cao nhất. Qua hơn 5 năm phát triển, mạng lưới đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều cơ sở đào tạo Luật trên toàn quốc. Hiện nay, Mạng lưới bao gồm 63 đơn vị thành viên và Ban Điều hành gồm 5 thành viên thường trực và 2 thành viên mở rộng.



... và trao Quyết định cùng Giấy chứng nhận thành viên cho Trường Đại học Duy Tân

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đoàn Đức Lương nhân mạnh: "**Trường Đại học Duy Tân** trở thành thành viên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với nhà trường mà còn là một minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ và phát triển bền vững trong hệ thống các đơn vị đào tạo Luật tại Việt Nam. Lần đầu tiên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam tổ chức một buổi lễ công bố và trao quyết định thành viên cho một trường đại học - chính là Đại học Duy Tân đã thêm khẳng định sự công nhận và lớn mạnh của Mạng lưới.

Là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, tôi luôn dõi theo hoạt động của Trường Đại học Duy Tân và Đại học Huế sau khi 2 trường ký kết biên bản hợp tác toàn diện. Một thời gian chưa dài sau ký kết nhưng 2 đơn vị đã triển khai rất nhiều hoạt động để hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chứng kiến hành trình phát triển của Đại học Duy Tân, chúng tôi rất ấn tượng với những thành tựu mà nhà trường đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Trường Đại học Duy Tân đã luôn có mặt trên các bảng xếp hạng uy tín của thế giới cũng như đã cung cấp cho xã hội một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này càng thêm khẳng định sức mạnh của sự gắn kết và nỗ lực của tập thể nhà trường. Chúc mừng những thành quả nhà trường đã đạt được trong suốt 30 năm xây dựng, phát triển và chúng tôi luôn kỳ vọng cả 2 trường sẽ phát triển lớn mạnh trong thời gian tới để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng nhất phục vụ cho các ngành nghề trong tương lai."

Tại buổi lễ, Nghiên cứu sinh Trần Cao Thành - Thư ký Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam đã công bố Quyết định công nhận Trường Đại học Duy Tân là thành viên mới của Mạng lưới. PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Trưởng Ban điều hành Mạng lưới nhiệm kỳ 2024-2026 đã trao Quyết định và Giấy chứng nhận thành viên cho **Trường Đại học Duy Tân**.

Trường Đại học Duy Tân chính thức trở thành thành viên **Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam** sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ sở đào tạo Luật trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu pháp luật tại Việt Nam.

(Truyền Thông)